



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - แยกบ้านนายพรี หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลคูสิต อำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - แยกบ้านนายพรี หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลคูสิต อำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๐๕ เมตร ระยะทางก่อสร้าง ๒๕๒ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตร.ม. งานชั้นพื้นทางเดิม SCARIFT (ขุคร์ือ) ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% STANDARD PROCTOR DENSITY พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๖๐๘,๐๐๐.-บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิตกำหนด) ราคากลาง ๖๐๘,๐๐๐.-บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างที่สอบราคาจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรากากับองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น แต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอรราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับเอกสารการสอบราคา โดยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่พันบาท

ถ้วน)

๖. บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. โดยมาพร้อมกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต สำหรับผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว จะได้แย่งชิงสิทธิ์หรือประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต และในวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอถ้าพระพรหม ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองได้ ให้ผู้เสนอราคาส่งทางไปรษณีย์ได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิตจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ได้รับซองจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซองและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอถ้าพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕ - ๔๗๐๗๒๓ ในวันและเวลาราชการ หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.abtdusit.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘

